

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 7/2020

001. PHẠM KIÊN Điện Biên: Đưa hoạt động đối ngoại đi vào chiều sâu// Quân đội nhân dân.- Số 21277.- Ngày 2/7/2020.- Tr.7+8

Ngày 1-7, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên về tình hình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; hướng dẫn triển khai các quy định của Đảng, Nhà nước về đối ngoại...

Từ đầu năm 2019 đến nay, tỉnh Điện Biên xác định rõ nhiệm vụ, trọng tâm mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động tham gia các diễn đàn giao lưu, hợp tác quốc tế, các hoạt động xúc tiến thương mại và thu hút nguồn lực đầu tư của các tổ chức nước ngoài, tổ chức phi chính phủ, tích cực góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhờ đó, quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào tiếp tục được tăng cường; quan hệ hợp tác với các địa phương của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế được duy trì, đạt nhiều kết quả tích cực...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá: Điện Biên có vị trí đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực Tây Bắc của Tổ quốc, Trước tình hình thế giới có nhiều biến động, các địa phương cần có những ứng xử linh hoạt trong công tác đối ngoại, đưa hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại có chiều sâu hơn, đặc biệt là phải nắm chắc lợi ích, giữ vững được môi trường, cục diện hữu nghị, xác định “giúp bạn là tự giúp mình”. Ngoài ra, cần chú trọng việc tăng cường giao lưu nhân dân, chú trọng các hoạt động ngoại giao văn hóa lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm...

002. Ngân Châu/ Khẳng định vai trò nòng cốt của Lực lượng vũ trang Quân khu// Quân Khu 2.- Số 1095, kỳ 7.- Ngày 2/7/2020 - Tr.5

Là tỉnh miền núi, biên giới, Điện Biên nằm phía Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược, trọng yếu về quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu cũng như trên phạm vi quốc gia. Tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với hai quốc gia, trong đó phía Tây và Tây Nam giáp nước CHDCND Lào, phía Tây Bắc tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trong những năm qua, các hoạt động đối ngoại của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là đối ngoại quốc phòng đã được quán triệt, triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, mang lại những đóng góp tích cực, quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh và góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn cho biết: Công tác đối ngoại quốc phòng của tỉnh Điện Biên được triển khai tích cực, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Hệ thống đường biên, mốc giới tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc trên địa bàn ổn định, các dấu hiệu nhận biết đường biên rõ ràng; việc thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam –

Lào đã tạo điều kiện thuận lợi cho lượng quản lý, bảo vệ biên giới các bên trong quá trình tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới; duy trì quan hệ hữu nghị, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với lực lượng biên giới phía Ban để kịp thời nắm bắt thông tin và phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

003. VŨ VIẾT DƯƠNG/ Hội tụ chiến công mừng ngày hội lớn// Quân Khu 2.- Số 1095, kỳ 1 tháng 7.- Ngày 2/7/2020 - Tr.3

Trước thềm Đại hội Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, hệ thống doanh trại và khuôn viên các cơ quan, đơn vị như được khoác lên mình “chiếc áo mới”.

Ở đâu cũng bắt gặp sự đổi thay ấn tượng từ hệ thống cổng vào doanh trại, đường nội bộ, hội trường, nhà kho, trạm, xưởng, khu vui chơi, thể thao đến các bãi tập... Xen lẫn và điểm tô vào không gian ấy là những gương mặt rạng ngời, lấp lánh niềm tin, hy vọng của cán bộ, chiến sĩ hướng về ngày hội lớn của LLVT quân khu. Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316: Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát động Phong trào thi đua (PTTD) “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, gắn với các đợt thi đua cao điểm, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị trực thuộc sư đoàn đều chủ động đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng, chỉnh trang các công trình chào mừng đại hội. Hiện, toàn sư đoàn có gần 100 công trình được gắn biển chào mừng đại hội, tiêu biểu như các công trình: “Con đường hoa”, “Điểm hẹn thanh niên”; “Vườn hoa thanh niên”; “Khu vui chơi thể thao”; “Đài phun nước”...

Trên các bãi tập, tin vui về kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ đạt thành tích cao của chiến sĩ mới liên tục báo về, cùng hàng chục héc-ta đất trên chiến trường Vị Xuyên (Hà Giang) năm xưa được lực lượng công binh các đơn vị tiến hành rà phá, làm sạch bom mìn mỗi ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối... đã phản ánh đậm nét tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu hướng về đại hội.

Với tinh thần thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp, ngay từ những ngày đầu năm 2020, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thi đua. Các PTTD không chỉ tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị mà còn tích cực tham gia thực hiện hiệu quả công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Thực tế cho thấy, trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, y sĩ, bác sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 2 đã gác lại chuyện hậu phương, tích cực tham gia phòng, chống đại dịch; không quản ngày đêm vất vả, nằm đất ngủ lều, tổ chức canh gác, đón tiếp, quản lý, chăm sóc, phục vụ hàng vạn lượt người từ các vùng dịch trở về vào cách ly ở các đơn vị bảo đảm an toàn. Cùng thời điểm này, Xí nghiệp May 27-7 (Cục Hậu cần, Quân khu 2) kịp thời chuyển đổi sản xuất sang cắt may hàng chục vạn chiếc khẩu trang phục vụ LLVT quân khu phòng, chống đại dịch và hỗ trợ các đơn vị quân đội nước bạn Lào.

Nhiều hội phụ nữ các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu cũng tham gia chào mừng đại hội theo cách của riêng mình. Đó là tranh thủ thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ, may hàng vận chiếc khẩu trang vải, đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch trong quân khu và tặng nhân dân tới khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở điều trị trong quân khu. Cùng với đó, các chiến sĩ quân bưu, nhân viên tổng đài Lữ đoàn Thông tin 604 ngày đêm bám máy, bảo đảm ca trực, giữ vững “mạch máu” thông tin liên lạc; tổ chức tiếp nhận, vận chuyển hàng tấn công văn, tài liệu bảo đảm tuyệt đối an toàn...

Chính những thành tích đạt được thể hiện sinh động tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu, góp phần vào những bước chuẩn bị quan trọng, chu đáo, tạo nền tảng cho thành công của Đại hội Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX.

004. Lam Hạnh/ Đường đến cột mốc cực Tây Tổ quốc// Pháp luật Việt Nam.- Số 191-200.- Ngày 09- 18/7/2020 - Tr.29

Hơn 10 năm trước, đoàn nhà báo chúng tôi (ngoài tôi còn có nhà báo Phạm Thanh Khương, Phó Tổng Biên tập và nhà báo Nguyễn Hữu Niệm, Thư ký Tòa soạn Báo Biên phòng) đã chinh phục cột mốc số 0, điểm cực Tây của Tổ quốc.

Cột mốc số 0 trước do Đồn Biên phòng (BP) Leng Su Sìn sau là Đồn BP A Pa Chải, BĐBP Điện Biên phụ trách (Đồn BP A Pa Chải tách ra từ Đồn BP Leng Su Sìn từ năm 2007).

Đồn BP A Pa Chải nằm trên địa bàn xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, Điện Biên rộng tương đương một huyện của đồng bằng. Khi ấy, cả khu vực này không điện sáng, không sóng điện thoại, xung quanh chỉ là núi đồi trập trùng, những đồi cỏ tranh hoang vu trải dài dưới chân núi Khoan La San cao 1.864 m lộng gió.

Cột mốc số 0 nằm ở ngã ba biên giới, trên đỉnh Khoan La San, là điểm cao đặt cột mốc biên giới ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Nơi này được mệnh danh là “một con gà gáy cả ba nước đều nghe thấy”.

Ít có nơi nào, BĐBP lại khổ và có nhiều điều thú vị như ở “Đồn biên phòng ngã ba biên giới” A Pa Chải này. Mỗi năm, những người lính quân hàm xanh chỉ được nhìn mặt trời, không phải đắp chăn bông và mặc được áo mỏng trong ba tháng mùa hè. Những ngày nắng kỷ lục này, khi nhiệt độ ở Hà Nội trên 40 độ C thì ở Sín Thầu, trời rất mát.

Chín tháng còn lại trong năm, anh em phải mặc áo ấm. Mùa đông nơi đây rất lạnh. Trước đây, khi chưa có chợ lỏi mở A Pa Chải, vào mùa đông, đời sống của cán bộ, chiến sĩ rất khó khăn. Chợ thì xa và trời rét thấu xương, rau cỏ không mọc được, gà lợn chết, nhiều bữa ăn, anh em chỉ có món lạc rang, muối vừng.

Sương mù tràn vào nhà, chăn bông và áo bông treo trên mắc mỗi khi đem đắp hoặc mặc thì phải hơ trên lửa trước, nếu không phải mất một lúc lâu sau mới thấy ấm vì ẩm sương giá.

Trong ngàn lẻ cái khổ của lính biên phòng nơi này thì khổ nhất vẫn là chuyện gia đình. Hầu như ai ở đây đường tình duyên cũng đều chậm trễ. Có nhiều anh em có “thâm niên ở rừng” và “thâm niên... xa vợ” hàng chục năm. Họ đã thiệt thòi quá nhiều.

Chúng tôi lên A Pa Chải vào mùa hè. Hành trình đi rất vất vả. Những con đường rất xấu, đầy ổ gà, ổ voi. Chiếc U oát như con chiến mã chồm lên, chồm xuống, hất chúng tôi bật lên, rơi xuống như người ta sàng gạo. Ai cũng say xe, nôn thốc, nôn tháo. Khi cơn mưa đổ xuống, đất đá nhão nhoẹt, xe bị sa lầy, phải đi bộ vào bản nhờ bà con ra đẩy giúp mới vượt qua được.

Đồn BP A Pa Chải có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 36km đường biên giới với 14 cột mốc thuộc hai tuyến biên giới Việt - Lào và Việt - Trung. Sín Thầu có sáu bản thuộc khu vực đặc biệt khó khăn, với hơn 240 hộ dân, trên 1.200 nhân khẩu trong đó đồng bào dân tộc Hà Nhi chiếm đến 95%.

Do địa bàn rộng, thế nên ở nơi phen dậu Tổ quốc này, 1/3 quân số của đồn mỗi ngày mài miết trên những chặng đường đèo, núi để đi tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. BDBP nơi đây dựa vào dân. Người Hà Nhi tin yêu và chung sức cùng BDBP giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Sín Thầu khi ấy đã có trên 230/240 hộ dân đăng ký tham gia phong trào tự quản an ninh trật tự, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm. Đặc biệt, gần 100 hộ ở ba bản giáp biên giới Việt - Trung là Tá Miếu, Pờ Nhù Khò và Tả Kô Ky đã tự giác tham gia ký kết và thực hiện tốt phong trào tự quản, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Từ Đồn BP A Pa Chải, chúng tôi theo những người lính BP đi bộ hơn nửa ngày trời mới lên được cột mốc số 0. Nhiều lúc, tôi có cảm giác mình không thể leo được nữa vì hụt hơi, không đủ sức trèo đèo, lội suối. Cỏ tranh rất sắc, nếu không quấn quần áo kín người sẽ bị lá cỏ cứa rách tay chân. Đèo dốc trập trùng nối tiếp nhau. Rất nhiều đoạn, dốc núi thẳng đứng, không có chỗ bám víu, rất khó trèo lên.

Cuối cùng, chúng tôi cũng có mặt ở cột mốc số 0, cột mốc thiêng liêng nằm ngã ba biên giới Tổ quốc. Cột mốc cao hơn 2m có ba mặt, mỗi mặt viết chữ của các quốc gia chủ quyền. Khỏi phải nói về sự xúc động khi đứng trên đỉnh Khoan La San lộng gió, trước mặt là cột mốc số 0. Những người lính BP làm thủ tục chào cột mốc. Rất tiếc là chúng tôi chỉ ở đó ít phút rồi lại lưu luyến rời đi vì trời đã muộn.

Cùng với sự đổi thay của đất nước, vùng biên viễn này cũng biến đổi không ngừng. Hiện nay, người dân đã có điện, có điện thoại thông minh xem được các tin tức trên mạng.

Tá Miếu là bản chung biên giới với Lào và Trung Quốc. Phía giáp Lào mênh mông rừng thẳm, đồi núi nối tiếp, nhưng phần giáp biên giới Trung Quốc có lối mở A Pa Chải (gọi là lối mở vì chưa được nâng cấp thành cửa khẩu - NV). Khi có lối mở, người dân biên giới đã tổ chức những phiên chợ lối mở A Pa Chải, không còn cảnh phải sang tận Trung Quốc mới có chợ. Sự giao thương đã thu hút hàng ngàn người dân hai bên vào mỗi ngày họp chợ phiên mùng 3, 13 và 23 mỗi tháng.

Bên kia giáp với Tá Miếu là bản Long Phú, Hương Khúc Thủy của huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Dọc đường lên biên có những dãy nhà tạm nhưng được lắp điều hòa nhiệt độ, cạnh đó là những bãi container ngổn ngang hàng hóa. Biên giới đang ngày một đổi thay.

Khi chúng tôi lên A Pa Chải hơn 10 năm trước, biết tôi là PV tờ báo chuyên ngành pháp luật, có cán bộ biên phòng đưa ra một tình huống bí hiểm có thực đó nhà báo phân giải.

Chuyện là trước đó, một người dân Hà Nhì dắt vợ lên nhờ BDBP phân xử việc người vợ ngoại tình. Chị vợ kể, do chợ xa nên chị thường phải đi chợ bên Trung Quốc. Hôm đó, chị mua một cái chảo trâu to (bà con thường mua về để nấu cám lợn). Công cái chảo trâu đi được một đoạn, có một thanh niên đề nghị công giúp chị cái chảo. Anh ta hỏi: “Tao công chảo trâu cho mày thì mày trả công tao cái gì”? Chị này chẳng có tiền để trả công nên thật thà trả lời: “Mày công chảo trâu cho tao thì mày muốn làm gì tao thì làm”.

Vác cái chảo trâu về đến nơi, anh kia “lĩnh công” bằng cách ôm hôn người phụ nữ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như lúc vợ chồng đang mặn nồng, chị vợ buột miệng nói: “Mày chẳng tình cảm bằng cái thằng công chảo trâu cho tao”. Anh chồng gặng hỏi, chị vợ kể. Thế là anh chồng bực tức đành dắt vợ đi kiện.

Nhà báo nghe lại câu chuyện cũng “bó tay”, vì chẳng điều luật nào dự kiến được tình huống đó.

005. PHẠM KIÊN/ Động lực giảm nghèo, tăng thu nhập cho người lao động// Quân đội nhân dân.- Số 21282.- Ngày 7/7/2020 - Tr.2

THỰC HIỆN MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN (TỈNH ĐIỆN BIÊN) LẦN THỨ XIX NHIỆM KỲ 2015-2020 VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, GIẢM TỶ LỆ HỘ NGHÈO, THỜI GIAN QUA, HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÃ TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, QUA ĐÓ TẠO VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN.

Một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XIX, đề ra đó là: Tạo thêm việc làm mới cho 800-1.000 lao động/năm; đào tạo nghề cho 4.000 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt hơn 70%. Phần đầu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1-2%/năm. Sau 5 năm triển khai thực hiện, huyện Điện Biên đã đạt được những kết quả nổi bật.

Về thăm xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, là xã đạt chuẩn nông thôn mới chúng tôi cảm nhận được bộ mặt làng quê đang đổi thay rõ rệt, với hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống nhân dân nâng lên trông thấy. Có được kết quả ấy là nhờ Đảng bộ xã Thanh Chăn đã cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên thành các chương trình hành động và nghị quyết chuyên đề phù hợp với địa phương. Trong đó nổi bật là việc triển khai hiệu quả các chính sách, hỗ trợ khai thác tiềm năng thế mạnh tại chỗ, đa dạng hóa mô hình sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Ở xã Thanh Chăn ai cũng biết gia đình ông Phạm Quang Tài, ở đội 11 có hệ thống 20 ao cá với tổng diện tích gần 1ha cung cấp ra thị trường cá giống và cá thương phẩm. Ông Tài cho biết: “Nhờ năm được chủ trương hỗ trợ chăn nuôi, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nên gia đình tôi mạnh dạn đầu tư nuôi các loại cá có sức chống chịu bệnh tốt như trắm cỏ, rô phi đơn tính, trê lai. Đến nay, mỗi năm thu hoạch 2 lứa, mở rộng thị trường tiêu thụ sang cả các tỉnh Bắc Lào, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm”. Không chỉ tập trung chăn nuôi, hiện nay nhiều hộ dân xã Thanh Chăn đã chuyển đổi một số diện tích lúa, cây màu kém hiệu quả sang chuyên canh rau cần. Nhiều hộ đầu tư công nghệ, hệ thống máy móc để trồng nấm rơm, nấm mỡ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Năm 2018, huyện Điện Biên có tổng số hơn 71.500 người trong độ tuổi lao động (chiếm 60% dân số), trong đó số người trong độ tuổi có khả năng lao động hơn 68.700 người. Bài toán trăm trở với lãnh đạo huyện Điện Biên lúc bấy giờ là nguồn lao động dồi dào, nhưng chất lượng còn nhiều hạn chế do tỷ lệ lao động không qua đào tạo còn cao; nhiều lao động chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật của các đơn vị, doanh nghiệp.

Theo ông Trần Văn Hải, Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Điện Biên, để giải được bài toán khó, thực hiện được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, đơn vị đã triển khai tuyên truyền sâu rộng các chính sách về hỗ trợ người lao động trong đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ xuất khẩu lao động và vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Ngoài việc khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề của người lao động, đặc thù của từng địa phương; nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, huyện chủ động làm việc với 4 đơn vị có đủ điều kiện đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Nhờ chú trọng đào tạo những nghề trọng điểm, phù hợp với thực tế địa phương và nhu cầu người lao động, như: Sửa chữa xe máy, điện dân dụng, điện nước; kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nên số lượng lao động sau đào tạo nghề biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và có việc làm đạt hơn 70%. Nhiều lao động qua đào tạo đã xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế, như: Mô hình trồng nấm ở các xã Mường Lói, Thanh An; mô hình nuôi ong ở Núa Ngam...

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Bí thư Huyện ủy Điện Biên cho biết: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, bằng các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội hàng năm, huyện đã tập trung lãnh đạo, huy động mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, thông qua các chương trình, dự án và nguồn vốn xã hội hóa, số lao động được giải quyết việc làm mới hằng năm tăng dần”. Cụ thể, 5 năm qua huyện Điện Biên đã giải quyết được việc làm mới cho 6.310 lao động, đạt 126% nghị quyết; đào tạo nghề cho 4.362 lao động nông thôn, đạt 109% nghị quyết, nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo và truyền nghề lên 76%. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Bí thư Huyện ủy Điện Biên cho biết: “Kết quả giải quyết việc làm đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người lao động; chuyển dịch cơ cấu lao động trong các thành phần kinh tế theo đúng định hướng của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm mạnh xuống còn 12,86% năm 2019, bình quân giảm 4,04%/năm, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo Báo cáo chính trị Huyện ủy Điện Biên đưa ra mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh đào tạo nghề có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cho công tác xuất khẩu lao động và thị trường lao động trong nước, trong tỉnh. Đây có thể nói là một động lực để cán bộ, nhân dân huyện Điện Biên chung sức chung lòng quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.

006. LÊ LAN/ 956 gia đình DTTS được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19// Nhân Dân.- Số 23630.- Ngày 1/7/2020 - Tr.4

Chia sẻ khó khăn với người dân các xã vùng cao bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chương trình vùng Điện Biên Đông (của Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam) vừa

tổ chức trao 7.648 kg gạo, 400 lọ nước rửa tay khô, 3.000 bánh xà-phòng cho 956 gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và hơn 5.000 trẻ em thuộc bốn xã: Xa Dung, Luân Giới, Háng Lìa, Phình Giàng của huyện Điện Biên Đông (Điện Biên).

Tổng giá trị hàng hóa hỗ trợ người dân là hơn 200 triệu đồng. Ngoài trao hỗ trợ vật phẩm, chương trình còn hỗ trợ các xã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa giúp cộng đồng ứng phó với dịch bệnh như: Truyền thông nâng cao nhận thức, phát tờ rơi, tổ chức Cuộc thi “Người bình dị phi thường”... Được biết, thời gian tới, Chương trình sẽ hỗ trợ con giống, chuồng trại cho 184 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các xã trên để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

007. M.PHÚC/ Tặng cây giống cho 350 gia đình ở huyện Nậm Pồ// Tuần tin tức.- Số 31.- Ngày 30/7/2020 - Tr.14

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa trao cây giống tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Na Cô Sa.

Nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới thay đổi thói quen canh tác, vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đã tổ chức trao tặng 80 nghìn cây giống cho 350 gia đình đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn ở xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ (Điện Biên).

Sau khi nhận cây giống, gồm: sa nhân, lát, quế, sấu, bưởi, cam, chanh, mít, dứa, bà con được các cán bộ, chiến sĩ về tận bản hướng dẫn cách đào hố, chăm sóc, bón phân cho cây trồng, bảo đảm tỷ lệ cây sống và sinh trưởng tốt. Trước đó, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã phối hợp với các kỹ sư nông nghiệp khảo sát, đánh giá chất đất, khí hậu địa phương; đồng thời nắm bắt nguyện vọng của người dân để lựa chọn các loại cây trồng phù hợp. Toàn bộ kinh phí mua cây giống (trị giá 260 triệu đồng) do Nhóm thiện nguyện cựu học sinh Trường THPT Kim Liên (Hà Nội) vận động tài trợ.

008. BÍCH HẠNH/ Tuần Giáo quan tâm phát triển sản phẩm ocop// Nhân dân.- Số 23660.- Ngày 31/7/2020 - Tr.4

LÀ HUYỆN CỬA NGÕ CỦA TỈNH, CÓ NHIỀU ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG – LÂM NGHIỆP. ĐỊA HÌNH RỘNG RÃI, BẰNG PHẪNG, NGUỒN LAO ĐỘNG DỒI DÀO VÀ TRÌNH ĐỘ THÂM CANH NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỒNG ĐỀU HƠN CÁC HUYỆN KHÁC... SONG NHIỀU NĂM QUA, SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN TUẦN GIÁO (TỈNH ĐIỆN BIÊN) CHỦ YẾU Ở QUY MÔ NHỎ LẺ, HỘ GIA ĐÌNH, CHƯA CÓ SẢN PHẨM THỂ MẠNH ĐẶC TRƯNG VÀ CŨNG CHƯA CÓ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP GIÁ TRỊ CAO, CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ BỀN VỮNG.

Nhận thức đầy đủ thực trạng, khi bắt tay thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là chương trình OCOP), UBND huyện Tuần Giáo xác định, sẽ ưu tiên kinh phí hỗ trợ nông dân thực hiện các mô hình sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ; ưu tiên phát triển các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ lợi thế có khả năng cạnh tranh thị trường trong tỉnh, quốc tế. Qua thực hiện chương trình OCOP,

Tuần Giáo hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Trao đổi về lộ trình triển khai chương trình OCOP trên địa bàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN và PTNT) huyện Tuần Giáo Phạm Thị Tuyên, cho biết: Qua khảo sát, đánh giá, huyện xác định sản phẩm chủ lực của địa phương chia thành sáu nhóm, gồm: Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc; lưu niệm, nội thất trang trí; dịch vụ, dịch vụ nông thôn, bán hàng. Trên cơ sở hệ thống dữ liệu sản phẩm, huyện xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để phát triển sản phẩm dịch vụ. Theo đó, trong giai đoạn 2019 – 2025, huyện Tuần Giáo sẽ ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP theo hướng đáp ứng về số lượng, gia tăng về chính trị bảo đảm tiêu chuẩn cao của Việt Nam; quá trình thực hiện chú trọng sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh và huyện Tuần Giáo theo chủ chương về cơ cấu lại nông nghiệp. Với nhóm thực phẩm, huyện khuyến khích phát triển dưa mè, cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm), mật ong, hạt mắc-ca; nhóm thảo dược có táo mè khô; nhóm đồ uống có cà-phê Hồng Kỳ (cà-phê rang nguyên hạt, cà-phê phin); nhóm sản phẩm du lịch có du lịch cộng đồng sinh thái khám phá hang động (Thảm Khương, Thảm Púa, xã Chiềng Sinh; hang động Mường Chung, Hà Chớ, xã Pú Nhung). Cùng với các chương trình xúc tiến thương mại cho sản phẩm, trong giai đoạn 2019 – 2025, huyện Tuần Giáo sẽ tập trung kinh phí để mỗi năm tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, vận hành và các chủ thể trực tiếp tham gia phát triển sản phẩm OCOP; đầu tư kinh phí xây dựng các dự án phát triển các sản phẩm chủ lực theo chuỗi, như: Chuỗi liên kết tiêu thụ các sản phẩm dược liệu (táo mè khô, sa nhân, thảo quả); chuỗi tiêu thụ các sản phẩm cây ăn quả, các sản phẩm mắc-ca...

Thực hiện Đề án phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn, trong năm 2019, Tuần Giáo đã tổ chức hai hội nghị triển khai chương trình đến 100 người là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, công chức, viên chức phụ trách chương trình và giám đốc các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn; tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực OCOP cho 50 cán bộ cấp huyện. Huyện cũng tổ chức hai hội nghị xét chọn, đề xuất sản phẩm OCOP để chọn ra sản phẩm cà-phê bột Hồng Kỳ trình hội đồng cấp tỉnh công nhận.

Với kết quả đạt được năm 2019, bước sang năm 2020, huyện Tuần Giáo xác định tiếp tục tập trung đào tạo, tập huấn về chương trình, kế hoạch xây dựng sản phẩm, thiết kế nhãn hiệu sản phẩm cho các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Trong nguồn kinh phí dự kiến (khoảng 240 triệu đồng), huyện cũng ưu tiên phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm táo mè khô, hạt mắc-ca với các chi phí hỗ trợ gồm: Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, thiết kế lô-gô, tem nhãn, bao bì, giới thiệu quảng bá và kết nối tiêu thụ ổn định cho sản phẩm. Trong số các sản phẩm thế mạnh hiện có, huyện Tuần Giáo sẽ ưu tiên hướng dẫn, xét chọn sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm gồm: hạt mắc-ca, táo mè khô và du lịch sinh thái cộng đồng Pha Đin Pass.

Để chương trình OCOP năm 2020 hiệu quả, UBND huyện Tuần Giáo giao nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, ban với trách nhiệm rõ ràng. Trong đó, Phòng NN và PTNT có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp xác định sản

phẩm, nhóm sản phẩm có lợi thế đề nghị xây dựng sản phẩm OCOP. Phòng NN và PTNT cũng chịu trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn người dân về quy trình sản xuất an toàn, các quy định của pháp luật an toàn thực phẩm; tiếp tục hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, rau hữu cơ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát điều kiện sản xuất và an toàn thực phẩm đối với nhóm thực phẩm; phối hợp kiểm tra, giám sát điều kiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn đối với các vùng sản xuất tập trung, các chợ trung tâm trên các địa bàn huyện.

009. LÊ LAN - ĐỖ HƯƠNG/ Triệu phú nhà nông nơi biên cương// Báo Nhân dân.- Số 23651.- Ngày 22/7/2020 - Tr.4

Ở xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên), ông Sùng Phì Sinh (dân tộc Hà Nhì) là một trong những tấm gương làm giàu từ chăn nuôi đại gia súc. Với nỗ lực vươn lên và sự cần cù, chịu khó của mình, nhiều năm nay, ông Sùng Phì Sinh đã trở thành “tỷ phú” nhà nông ngay trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó này.

Đến bản Tả Khố Khừ, xã Sín Thầu, vào một chiều nắng tháng 7, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước cơ ngơi khang trang, rộng rãi của gia đình ông Sùng Phì Sinh. Căn nhà hai tầng to đẹp và đầy đủ tiện nghi với nhiều loại máy móc phục vụ sinh hoạt và sản xuất như: máy xay xát, máy làm đất nông nghiệp, máy tuốt lúa... Nhớ lại quãng thời gian khó khăn trước đây, ông Sinh chia sẻ: “Cách đây 30 năm, cuộc sống gia đình tôi rất nghèo khổ. Tài sản quý nhất lúc bấy giờ chỉ là căn nhà đất tạm bợ đủ che nắng chắn mưa xuống thì trong nhà dột như ngoài sân. Năm đứa con nhỏ nheo nhóc, thiếu ăn, thiếu mặc. Không thể để vợ con đói khổ mãi được, tôi đã suy nghĩ nhiều đêm và quyết tâm đầu tư nuôi trâu, bò. Bàn bạc, tính toán và gom hết gia sản, đi vay mượn thêm anh em họ hàng, tôi mua được năm con trâu và bò về nuôi. May mắn lúa nuôi đầu thuận lợi, trâu, bò lớn nhanh, không bị bệnh cho nên sau bốn năm, tôi bán lấy tiền mua thêm gần chục con về nuôi tiếp”.

Ông Sinh đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm chuồng, trại nuôi nhốt và mua cỏ giống về trồng làm thức ăn cho trâu, bò. Được chăm sóc cẩn thận, được ăn cỏ tươi bốn mùa, đàn gia súc của gia đình ông Sinh ngày càng phát triển. Trò chuyện thêm với ông Sinh, chúng tôi mới biết, kinh nghiệm chăn nuôi gia súc là do bản thân ông tự đúc kết chứ Ông không được học từ sách báo vì ông Sinh không biết chữ phổ thông. Ông Sinh cho biết: “Mỗi ngày tôi đều thả trâu, bò cho chúng tự kiếm ăn. Cứ hai ngày tôi cho chúng ăn muối một lần để tăng sức đề kháng. Vào mùa đông, tôi cho trâu, bò ăn thêm cỏ khô, làm chuồng trại kiên cố, mái che chắn để tránh rét. Chỉ thế thôi mà chúng lớn nhanh và tăng đàn cũng nhanh”.

Tiếng lành đồn xa, nhiều thương lái khắp nơi biết ông Sinh có đàn gia súc chất lượng tốt đã tìm đến tận nơi mua con giống; mua trâu, bò lấy thịt. Lợi nhuận từ việc bán trâu, bò đem về cho gia đình ông Sinh từ 400 đến 600 triệu đồng/năm. Với giá bán trên thị trường hiện nay, ông Sinh nhắm tính đàn gia súc hơn 100 con của gia đình trị giá hơn hai tỷ đồng.

Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, ông Sinh còn là người tích cực tham gia các phong trào giữ gìn đường biên cột mốc. Năm 2015, ông vinh dự là một trong những nông dân tiêu biểu của tỉnh Điện Biên được Thủ tướng Chính phủ tặng

Bằng khen nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Tấm gương của ông Sùng Phi Sinh là câu chuyện truyền động lực, sức mạnh cho các thế hệ người Hà Nhì tiếp tục bám đất, bám rừng, chịu khó lao động sản xuất.

010. Châu chấu phá hoại hoa màu// Đại đoàn kết.- Số 208.- Ngày 26/7/2020 - Tr.2

Theo lãnh đạo UBND huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), hơn 1 tuần qua, nhiều đàn châu chấu xâm nhập từ hướng biên giới vào sâu phá hoại hoa màu và rừng tre, nứa của bà con trên địa bàn.

Đàn châu chấu xuất hiện từ ngày 16/7, xâm nhập từ mốc Km0 biên giới Trung Quốc vào địa bàn xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Ông Bùi Xuân Phong-Trưởng phòng Bảo vệ thực vật (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT) cho biết châu chấu từ các nước biên giới tràn sang Việt Nam không phải lần đầu tiên xảy ra. Một số tỉnh miền núi phía Bắc từng hứng chịu những đàn châu chấu xâm nhập từ biên giới Trung Quốc và biên giới Lào. Trước đó, vào cuối tháng 6, Điện Biên cũng ghi nhận đàn châu chấu tre lưng vàng di thực theo hướng từ biên giới khu vực Cửa khẩu quốc tế Tây Trang vào huyện Điện Biên, TP Điện Biên Phủ với số lượng lớn, di chuyển nhanh.

Đây là châu chấu tre lưng vàng, không phải châu chấu sa mạc như người dân lo ngại. Loài châu chấu này di chuyển theo đàn, sinh trưởng và phát triển từ khoảng tháng 3 và gây hại trong các tháng 7, tháng 8. Vẫn theo ông Phong, nhiều năm trước, châu chấu tre lưng vàng đã gây thiệt hại lên tới 4.000 ha tại các tỉnh giáp biên giới. Riêng với tỉnh Điện Biên, theo ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, năm 2016-2017 địa phương này thậm chí đã phải công bố dịch châu chấu tre lưng vàng.

Tối chiều 25/7, những đàn châu chấu đã bắt phá hoại vì có xu hướng rời lên phía Bắc.

011. Điện Biên phấn đấu đón hơn 5,4 triệu lượt du khách// Quân đội nhân dân.- Số 21282.- Ngày 7/7/2020 - Tr.5

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đến năm 2025, cơ cấu lại thị trường khách, các nguồn lực đầu tư, xúc tiến quảng bá, hệ thống quản lý du lịch nhằm thu hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển hệ thống sản phẩm du lịch Điện Biên, duy trì mức độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 đón trên 5,4 triệu lượt khách tham quan du lịch, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 8.000 tỷ đồng.

012. Thái Phương/ TP. HCM liên kết với Tây Bắc phát triển du lịch// Người lao động.- Số 8691.- Ngày 30/7/2020 - Tr.10

Hợp tác phát triển du lịch giữa TP HCM với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng sẽ góp phần xây dựng sản phẩm du lịch mới, khôi phục ngành công nghiệp không khói sau giai đoạn dịch Covid-19.

Ngày 29-7, UBND TP HCM và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng - gồm Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái - đã tổ chức họp trực tuyến triển khai công tác phối hợp tổ chức hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP HCM và khu vực này.

Khai thác thế mạnh từng địa phương

Hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8-2020. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết trong bối cảnh tình hình diễn biến của dịch Covid-19 như hiện nay, TP và các địa phương sẽ chuẩn bị về chương trình hợp tác, kết nối, sản phẩm du lịch... Riêng thời điểm tổ chức hội nghị liên kết sẽ được quyết định sao cho phù hợp tình hình thực tế.

Đây là chuỗi hoạt động liên kết phát triển du lịch đã được TP triển khai trong thời gian qua, sau khi hợp tác, liên kết với các địa phương vùng ĐBSCL, các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Theo lãnh đạo TP và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, việc liên kết sẽ góp phần xây dựng sản phẩm du lịch mới nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, nhất là khu vực Tây Bắc.

Trong tháng 7 vừa qua, đoàn khảo sát của TP HCM gồm Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch lớn trên địa bàn như Saigontourist, Vietravel... đã tìm hiểu nhiều điểm đến ở các địa phương vùng Tây Bắc nhằm xây dựng sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng.

Thu hút du khách nhiều hơn

Ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhìn nhận việc liên kết phát triển du lịch mở rộng giữa TP HCM và 8 tỉnh Tây Bắc là rất cần thiết. Tỉnh Điện Biên có di tích lịch sử Điện Biên Phủ và tiềm năng cho nhiều sản phẩm du lịch sinh thái... Tiềm năng rất lớn nhưng thời gian qua, việc khai thác còn hạn chế do gặp nút thắt về giao thông như đường bay tần suất thấp, đường bộ chưa phát triển.

"Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh chưa có doanh nghiệp lữ hành lớn nên việc kết nối tour với các địa phương rất khó; du khách đến chủ yếu là tự phát, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn. Do đó, kết nối du lịch với TP HCM, nếu triển khai thành công sẽ góp phần xây dựng tour tuyến mới, được TP hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy du lịch các địa phương phát triển" - ông Lê Văn Quý nói.

Thực hiện liên kết phát triển du lịch giữa TP và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, theo ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, sẽ tạo động lực thúc đẩy du lịch vùng phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của các địa phương. Các địa phương vùng Tây Bắc cũng có sản phẩm du lịch tương tự nhau nên cần hợp tác để cùng tìm ra sản phẩm đặc trưng, nổi bật của từng nơi, từ đó cùng khai thác, thu hút du khách nhiều hơn, ở lâu hơn và quay lại nhiều hơn nữa...

"Tây Bắc là điểm đến nhiều bản sắc. Chủ trương của tỉnh Hòa Bình cũng xác định thế mạnh địa phương trong tương lai là phát triển dịch vụ cao hơn cả công nghiệp, nông nghiệp, trong đó du lịch là trọng tâm. Sáng kiến của TP HCM và 8 tỉnh Tây Bắc cùng nhau liên kết, phát triển du lịch được đánh giá cao và sự ủng hộ của các địa phương" - lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình nhận định.

Xây dựng sản phẩm tinh hoa Tây Bắc

Theo ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, các tỉnh vùng Tây Bắc có nhiều điều kiện tự nhiên tương tự nên để khai thác du lịch hiệu quả, mỗi địa phương cần tạo nét đặc trưng và có sản phẩm chung cho cả vùng. Chẳng hạn, có thể xây dựng sản phẩm du lịch "Tinh hoa Tây Bắc", được tổ chức luân phiên hàng năm tại các tỉnh Tây Bắc mở rộng với mục tiêu quảng bá, giới thiệu đặc trưng của từng nơi tới du khách.

013. Nguyễn Long/ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7): Để không còn nỗi đau dai dẳng với các gia đình// Phụ nữ Việt Nam.- Số 91.- Ngày 29/7/2020 - Tr.3

- Trong chuyến công tác khảo sát Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện NQLT 01/TW về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" giai đoạn 2017 - 2020 vào cuối tháng 5 vừa qua tại tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa đánh giá cao những đóng góp mà Hội LHPN tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên đã đạt được trong 3 năm qua trong việc thực hiện NQLT 01/TW về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội". Đồng thời cũng chỉ ra một số chỉ tiêu chưa đạt được. Trong thời gian tới, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam mong 2 ngành công an - phụ nữ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, để đạt được những kết quả tốt hơn.

- Đại diện Bộ Công an cho biết: Để các nạn nhân bị mua bán sau khi quay trở về địa phương được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xã hội, các đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các hoạt động tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng của nạn nhân; hạn chế tình trạng bị mua bán trở lại. Hội phụ nữ cũng đã rất tích cực tham gia.

Thời gian qua, thực trạng tội phạm mua bán người tại tỉnh Điện Biên luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Có thể thấy, nhiều phụ nữ và trẻ em nhẹ dạ, cả tin thường bị các đối tượng xấu lợi dụng, lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ, bóc lột sức lao động và lạm dụng tình dục... Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã tham mưu nhiều giải pháp, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, để người dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm mua bán người và không để mình trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.

Đầu năm 2019, quen một thanh niên qua mạng xã hội, ngày nào Lý Thị S. ở bản Chuyên Gia 1, xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé, Điện Biên) cũng được rót vào tai những lời đường mật. S. nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Khi được kẻ đó rủ về thăm nhà ở Lào Cai, S. tỏ ra hơi e dè nhưng đối tượng bảo chỉ đi vài ngày rồi về xin bố mẹ cưới nên S. đã nhận lời.

Bạn trai đến đón S. đi Lào Cai bằng xe máy nhưng lại cứ loay quanh ở khu vực biên giới. Để S. yên tâm, gã bạn trai giải thích là "đi đường tắt cho nhanh". Nhưng đi mãi không tới nhà nên S. đòi quay về thì bạn trai bảo đợi người bạn đến

đón. Trong lúc hai bên giằng co, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng A Pa Chải đã phát hiện, kịp thời giải cứu S. và đưa về địa phương. Qua điều tra của lực lượng chức năng thì địa chỉ mà đối tượng nói dẫn Lý Thị S. về ra mắt bố mẹ hẳn ở Lào Cai không có ai tên như vậy. Lúc này S. mới biết mình bị lừa.

Thào Thị P. trú tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, cũng là nạn nhân của một vụ mua bán người được công an giải cứu thành công hồi đầu năm 2018. Kể lại cái ngày du xuân định mệnh ấy, P. không khỏi rùng mình vì sợ hãi. P. bảo, quen nhau được mấy ngày, C. (đối tượng bán người) rủ P. đi chơi hội xuân Mường Nhé. Khi đến hội, C. lại rủ P. đi xã khác chơi vui hơn, nhiều trò chơi hơn nên P. đồng ý.

C. chở P. bằng xe máy, đi mãi và lần nào P. hỏi gần đến chưa thì C. đều nói sắp đến. Chỉ khi đến một nơi xa lắc thấy toàn người xa lạ, nói tiếng cũng xa lạ thì P. bắt đầu thấy sợ và kêu khóc cầu cứu. Nhưng chẳng ai hiểu và cũng chẳng ai giúp được P. Còn C. thì cầm tiền rồi ngược xe quay về.

"Sau khi được lực lượng chức năng giải cứu trở về địa phương, tôi tham gia sinh hoạt trong CLB "Phụ nữ với pháp luật". Tôi và chị em đã hiểu rõ hơn về các thủ đoạn của các đối tượng mua bán người. Mọi người cùng động viên nhau tích cực tham gia đấu tranh, tuyên truyền cho gia đình và người thân, cần phải tỉnh táo, cảnh giác với những đối tượng quen qua mạng", Thào Thị P. chia sẻ.

Lý Thị S. và Thào Thị P. chỉ là 2 trong số hàng nghìn nạn nhân bị các đối tượng mua bán người dụ dỗ bằng tình cảm. May mắn khi được lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Trên thực tế, nhiều nạn nhân đã bị lừa bán sang Trung Quốc mà không hề hay biết, đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn.

Sự phối hợp chặt chẽ của ngành công an - phụ nữ

Bà Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên, cho biết, với tinh thần chủ động phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng phụ nữ vướng vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mua bán người, trong 3 năm qua, các cấp Hội đã chủ động lồng ghép đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người; vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phát hiện đấu tranh tố giác tội phạm, duy trì 19 hòm thư tố giác tại 19 xã thuộc huyện Điện Biên. Hàng năm, hội viên phụ nữ đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị giúp cơ quan chức năng điều tra.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Điện Biên cũng nêu ra một số vấn đề đang gặp khó khăn trong việc phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: trình độ, nhận thức của hội viên, phụ nữ không đồng đều, tỷ lệ phụ nữ không biết chữ còn cao, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhiều phụ nữ đi làm ăn xa, xuất cảnh trái phép, khó khăn đối với các cấp Hội trong nắm bắt tình hình...

"Phần lớn phụ nữ là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua, bán người rất cao. Để đẩy mạnh phòng, chống loại tội phạm này, các cấp Hội đã tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ về Luật Phòng, chống mua bán người; phương thức, thủ đoạn lừa gạt của tội phạm và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng về phòng, chống mua bán người;

tham vấn tâm lý cho nạn nhân và người nhà nạn nhân bị mua bán người", bà Lò Thị Luyện thông tin.

- Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục duy trì, nhân rộng hàng trăm mô hình, câu lạc bộ về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm tại cơ sở như: Tổ phụ nữ tự quản bảo vệ an ninh trật tự; hòm thư tố giác tội phạm; hội nòng dâu tự quản; CLB phòng, chống tội phạm và TNXH; không có người thân nghiện ma túy và vi phạm pháp luật; xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với không TNXH; thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Phụ nữ tự quản, tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; địa chỉ tin cậy ở cộng đồng...

Đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, trong 3 năm qua, công an và phụ nữ đã chủ động phối hợp, bám sát, cụ thể hóa các nội dung trong NQLT 01 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở.

Quá trình triển khai, hai ngành công an - phụ nữ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Nội dung phối hợp liên tịch tập trung, chú trọng vào công tác phòng ngừa, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, hội viên phụ nữ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp.

Thông qua công tác phối hợp đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm, TNXH ngay từ trong gia đình, được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Ngành công an đánh giá cao vai trò của hội viên phụ nữ và mong muốn trong thời gian tới, Hội LHPN Điện Biên tiếp tục phát huy tốt công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người, nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn, để không còn những hậu quả khôn lường, những nỗi đau dai dẳng cho gia đình và nạn nhân của tội phạm mua bán người, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Trong 4 năm (2016 - 2019) toàn quốc xảy ra 1.162 vụ mua bán người, với 1.546 đối tượng, lừa bán 2.814 nạn nhân. Địa phương xảy ra nhiều là: Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn... So với cùng thời gian trước, giảm cả về số vụ, đối tượng và nạn nhân, trong đó giảm 39% tổng số vụ (1.162/1.908 vụ), 46% tổng số đối tượng (1.546/2.861 đối tượng) và 24% số nạn nhân (2.814/3.717 nạn nhân).

- 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc phát hiện 60 vụ, liên quan đến 85 đối tượng, lừa bán 90 nạn nhân (giảm 31,5% số vụ, tăng 40% số đối tượng và giảm 39,7% số nạn nhân so với cùng kỳ 2019), nạn nhân đa số là phụ nữ và trẻ em.

014. PV/ Kỷ luật 4 cán bộ, công chức xã Thuộc tỉnh Điện Biên// Nhân dân.- Số 23637.- Ngày 8/7/2020 - Tr.7

Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) Vũ Văn Đức vừa ký ban hành bốn quyết định kỷ luật đối với bốn cán bộ, công chức xã Chiềng Sinh, gồm: Lò Văn Thanh, Lương Văn Tương, Lò Văn Tuấn, Lò Văn Cường vì đã tham gia đánh bạc trái phép. Theo đó, hai người bị kỷ luật bằng hình thức cách chức, là: Lò Văn

Thanh (Bí thư Đoàn xã), Lương Văn Tương (Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã) vì trước đó tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh liêng. Thanh và Tương đã bị tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo tuyên phạt cải tạo không giam giữ.

Lò Văn Tuấn (Phó Chủ tịch UBND xã) và Lò Văn Cường (công chức Văn hóa - Xã hội xã) bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì đã tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh sâm và bị công an huyện Tuần Giáo xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 26, Nghị định 167 của Chính phủ. Thời gian thi hành kỷ luật đối với Lò Văn Tuấn và Lò Văn Cường là 12 tháng, kể từ ngày 3-7-2020.

015. Khoa Nguyên/ Tranh chấp đất tại Mường Ảng, Điện Biên: Nhận tiền bán đất, vẫn bảo “chỉ cho mượn”?// Pháp luật.- Số 185.- Ngày 3/7/2020 - Tr.7

Dù đã sử dụng đất hơn 10 năm và được Nhà nước cấp sổ đỏ đối với một phần diện tích thửa đất nhưng vợ chồng ông Lê Văn Đại (trú tại thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) vẫn bị bà Nguyễn Thị Hải (SN 1967, trú tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) khởi kiện đòi đất.

Nhiều vô lý trong chuyện “mượn đất”

Theo bản án phúc thẩm ngày 6/5/2020 của TAND tỉnh Điện Biên (vụ án “Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất cho mượn là di sản thừa kế”, bà Hải khởi kiện đòi vợ chồng ông Đại (em chồng cũ) hai thửa đất gồm: thửa đất số 13 (rộng khoảng 393,9m²) và thửa đất số 09 (khoảng 4.089m², đều ở tờ bản đồ số 01) và hơn 128 triệu đồng do ông Đại được Nhà nước bồi thường khi lấy đất làm đường.

Bà Hải cho rằng hai thửa đất trên là do ông Nguyễn Lê Lộc và bà Nguyễn Thị Dung (bố mẹ bà Hải) khai hoang từ năm 1986 về đến năm 1998 thì cho vợ chồng bà Hải mượn đất để sản xuất. Đến năm 2001, vợ chồng bà Hải tiếp tục cho ông Đại canh tác và trông coi hộ.

Tuy nhiên, khi bà Hải ly hôn với ông Lê Văn Lưu (anh trai ông Đại) năm 2009 thì gia đình bà mới biết trong sổ đất trên, ông Đại đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 400m² đất ở (do được ông Lưu viết giấy chuyển nhượng từ năm 2007) và đang quản lý khoảng 4.000m² đất vườn.

Phủ nhận việc mình mượn đất như lời khai nguyên đơn, ông Đại khẳng định vào năm 2007, vợ chồng ông đã nhận chuyển nhượng từ vợ chồng anh trai 400m² đất ở (theo tờ khai của ông Lưu năm 1997) cùng diện tích đất liền kề và đất ao thau với giá 70 triệu đồng (khi nhận tiền, bà Hải chỉ lấy 50 triệu đồng). Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, vợ chồng ông Đại đã được UBND huyện Mường Ảng cấp GCNQSDĐ đối với 400m² đất ở (theo hạn mức). Diện tích đất rộng gần 4.000m² còn lại vẫn được gia đình ông Đại sử dụng trồng cây lâu năm và làm nhà. Theo ông Đại, vào năm 2013, trong quá trình Tòa giải quyết vụ án chia tài sản giữa bà Hải - ông Lưu, bà Hải cũng thừa nhận đã chuyển toàn bộ diện tích đất trên cho gia đình ông Đại vào năm 2007. Tuy không ký giấy bán nhưng bà Hải là người nhận tiền. Bản án phúc thẩm sau đó đã công nhận thỏa thuận của các bên, trong đó có việc “...đất thổ canh, thổ cư ông Đại đang quản lý và sử dụng, bà Hải và anh em trong gia đình không được quyền tranh chấp”.

Hiện nay, Giấy CNQSDĐ của gia đình ông Đại được Nhà nước cấp vào năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý, thể hiện nguồn gốc “được tặng cho” chứ không phải “mượn đất”. Còn GCNQSDĐ của vợ chồng bà Hải thể hiện 300m² đất “khai hoang từ năm 1990”.

Thực tế, hai phần đất này vốn nằm cùng thửa đất hiện đang tranh chấp nên ông Đại cho rằng, nếu bà Hải cho rằng “đất mượn của bố mẹ” là điều rất vô lý, mâu thuẫn với 2 GCNQSDĐ đã cấp.

Hồ sơ đất đai thể hiện ai là chủ đất?

Năm 2010, Nhà nước thực hiện thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng công khai nhưng vợ chồng ông Lộc không tiến hành kê khai để nhận bồi thường với tư cách là chủ sử dụng đất. Trong khi đó, ông Đại đã kê khai và được cơ quan chức năng xét duyệt, thẩm tra và trả tiền đền bù theo đúng quy định. Vì vậy, nếu nói lúc này ông Lộc “nhầm tưởng” là vợ chồng con gái vẫn mượn đất nên không đứng ra kê khai, nhận bồi thường là vô lý vì thực tế, bà Hải, ông Lưu đã ly hôn trước đó một năm.

Theo một số luật sư, để chứng minh yêu cầu đòi đất là di sản của bố mẹ thì bà Hải phải có nghĩa vụ chứng minh đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Lộc, bà Dung, chứng minh có việc ông Đại đã “mượn đất” của bố mẹ mình và chứng minh mình là đại diện hợp pháp cho những người thừa kế của ông Lộc, bà Dung.

Tuy nhiên, trong vụ kiện này thì cả 3 nội dung trên đều không có chứng cứ rõ ràng, hợp lệ.

Theo Luật sư Lê Quốc Hiền (người bảo vệ quyền lợi cho bị đơn) thì bà Hải không có quyền khởi kiện vì không có giấy ủy quyền của bố mẹ. Đến khi bố, mẹ mất, bà Hải mới khởi kiện nhưng cũng không có giấy ủy quyền hợp lệ của những đồng thừa kế khác. Biên bản họp nội bộ gia đình thì không phải là văn bản thỏa thuận phân chia di sản (đất đai) hợp lệ vì không có công chứng theo quy định và cũng không thể hiện rõ di sản cụ thể như thế nào.

Hơn nữa, trong vụ án này, không có tài liệu địa chính nào thể hiện đất đã từng đứng tên vợ chồng ông Lộc. Văn bản trả lời Tòa của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Ảng cũng thể hiện rõ điều này.

Đã không xuất trình giấy tờ địa chính nào thể hiện đất đứng tên ông Lộc, nguyên đơn cũng không có văn bản, giấy tờ gì thể hiện việc vợ chồng ông Đại “mượn đất”.

Dù nguyên đơn không có các tài liệu chứng minh đất đứng tên ông Lộc, bà Dung và chứng minh quan hệ mượn đất nhưng tại bản án phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Điện Biên vẫn chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn khi cho rằng, “vào năm 2001, gia đình ông Đại có mượn đất của ông Lộc, bà Dung thông qua ông Lưu, bà Hải để ở và canh tác khoảng 5.000m² tại phố 4, thị trấn Mường Ảng là có thật”.

Hiện ông Đại đã có đơn đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Vì sao VKSND tỉnh bất ngờ rút kháng nghị của cấp dưới?

Trong vụ án này, VKSND huyện Mường Ảng đã từng có kháng nghị đối với bản án sơ thẩm cho rằng, bà Hải khai tổng diện tích gần 4.000m² mà vợ chồng ông

Đại sử dụng là của ông Lộc, bà Dung khai hoang nhưng trong các hồ sơ địa chính quản lý của thị trấn Mường Ảng và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Ảng không thể hiện người đứng tên đăng ký, quản lý đối với các thửa đất này là ông Lộc, bà Dung (ông Lộc, bà Dung không đăng ký kê khai, không có bất kỳ loại giấy tờ nào theo quy định tại Điều 50 Luật Đất đai (LDD) 2003 (Điều 100 LDD 2013).

Đồng thời, VKSND huyện Mường Ảng cũng cho rằng có cơ sở, chứng cứ để khẳng định có việc mua bán toàn bộ khu đất giữa vợ chồng ông Luru, bà Hải với vợ chồng ông Đại. Trong suốt quá trình đến sinh sống từ năm 2001 và nhận chuyển nhượng của ông Luru và bà Hải theo giấy chuyển nhượng viết tay ngày 22/7/2007, gia đình ông Đại sử dụng ổn định, liên tục, lâu dài không có tranh chấp, thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định, đã được đăng ký tại hồ sơ địa chính lập thời điểm 2005 và 2012 và được UBND huyện Mường Ảng cấp GCNQSDĐ.

Như vậy, ông Đại đã thực hiện xác lập quyền sở hữu và thực hiện quyền, nghĩa vụ sử dụng đất đối với diện tích đất tranh chấp theo Bộ luật Dân sự và Điều 50 LDD. Bản án sơ thẩm chỉ căn cứ vào đơn khởi kiện và trình bày của nguyên đơn để xác định nguồn gốc và quyền sở hữu, quản lý mà không căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng để phân tích, đánh giá đầy đủ, khách quan các tình tiết. Quyết định buộc vợ chồng ông Đại phải trả cho bà Hải quản lý, sử dụng đất là vi phạm nghiêm trọng... nên đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi của vợ chồng ông Đại.

Tuy nhiên, không hiểu sao, đến phiên tòa phúc thẩm thì đại diện VKSND tỉnh Điện Biên đã bất ngờ rút kháng nghị của cấp dưới và đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của ông Đại.

016. Phạm Kiên/ Bất đối tượng mua bán trái phép 1.000 viên ma túy// Quân đội nhân dân.- Số 21276.- Ngày 1/7/2020 - Tr.8

Hồi 11 giờ 40 phút ngày 30/6/2020 tại khu vực bản Nộc Cốc 1, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, tổ công tác Công an huyện Nậm Pồ phối hợp với Công an xã Vàng Đán và Đoàn Biên phòng Nà Búng bắt quả tang đối tượng Sùng A Lồng (SN 1980), Hộ khẩu thường trú bản Pa Kha, xã Nà Búng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 5 túi nilon bên trong chứa 1.000 viên ma túy tổng hợp. Quá trình bắt giữ, đối tượng đã dùng dao chống trả quyết liệt lại lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát. Song với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

017. PV/ Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 8 bánh Heroin// Đại đoàn kết.- Số 213.- Ngày 31/7/2020 - Tr.11

Khoảng 14 giờ ngày 29/7, tại bản Quyết Tiến (xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), Công an huyện Mường Ảng chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên), Đội kiểm soát ma túy (Cục Hải quan tỉnh Điện Biên) và Công an xã Búng Lao (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện

Biên) bắt quả tang đối tượng Vừ A Chu (chú tại bản Háng Pa, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 8 bánh heroin (khối lượng 2,9 kg), 1 điện thoại di động, 1 xe máy và 4 triệu đồng tiền mặt. Chiều ngày 30/7, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Mường Ảng đã đến chúc mừng và thưởng nóng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Ảng phá thành công chuyên án 279VC.

018. THANH MAI/ Hưởng ứng Ngày dân số Thế giới (11-7) Bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái// Nhân dân.- Số 23641.- Ngày 12/7/2020 - Tr.5

Chủ đề Ngày Dân số thế giới (11-7) năm nay được Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) chọn là “Đẩy lùi Covid-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại” nhằm kêu gọi hãy bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em gái trong mọi hoàn cảnh.

Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả mọi người, các cộng đồng và các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hậu quả mà mỗi người phải hứng chịu là khác nhau.

Phụ nữ, đối tượng chiếm phần lớn nhân viên y tế tuyến đầu, phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm trước loại vi-rút cô-rô-na cao hơn. Các chuỗi cung ứng toàn cầu hiện đang gặp phải tình trạng gián đoạn, tác động tới khả năng tiếp cận thuốc tránh thai và gia tăng rủi ro có thai ngoài ý muốn.

Theo thống kê của UNFPA, tốc độ gia tăng dân số thế giới sẽ cao, bình quân cứ một phút có 272 trường hợp trẻ em được sinh ra; một giờ có hơn 16.300 trẻ em ra đời, mỗi ngày có thêm 393 nghìn trẻ được sinh ra, mỗi năm thế giới tăng thêm 87 triệu người.

Trong khi đó, cũng theo nghiên cứu gần đây của UNFPA, nếu các quốc gia tiếp tục áp dụng lệnh cách ly xã hội trong vòng sáu tháng tới và các dịch vụ y tế vẫn bị gián đoạn thì 47 triệu phụ nữ ở các quốc gia thu nhập thấp - trung bình sẽ không thể tiếp cận với các phương pháp phòng tránh thai hiện đại. Hệ quả sẽ có khoảng bảy triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn và dự kiến có thêm khoảng 31 triệu vụ bạo lực trên cơ sở giới.

Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm nay, văn phòng UNFPA tại các quốc gia được khuyến khích nâng cao nhận thức về nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, cũng như tính dễ bị tổn thương của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh đại dịch; nhấn mạnh đến các cách thức bảo vệ những thành tựu không dễ gì đạt được. Bảo đảm nội dung về quyền và sức khỏe sinh sản và tình dục được đưa vào chương trình nghị sự quốc gia và tìm kiếm những phương pháp duy trì đà phát triển hướng tới việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

Chính vì vậy, các nước trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới là dịp để các cấp, các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân ra sức thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), các chương trình, giải pháp can thiệp giảm sinh bền vững,

nâng cao chất lượng dân số, xây dựng quy mô gia đình nhỏ, mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con, khỏe mạnh, hạnh phúc và gia đình phát triển bền vững.

Trong những năm qua, công tác DS-KHHGD ở nước ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc phân đầu giảm sinh, hạ thấp tỷ lệ tăng dân số. Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm giảm từ 1,7% (giai đoạn 1989 - 1999) xuống 1,2% (giai đoạn 1999 - 2009) và khoảng 1% (từ năm 2010 đến nay). Số con trung bình mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm từ 6,39 con (năm 1960) xuống 2,33 con (năm 1999), đạt mức sinh thay thế 2,09 con (năm 2006), sớm hơn 10 năm so với mục tiêu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) và tiếp tục được duy trì cho đến nay.

Ước tính quy mô dân số nước ta giảm được khoảng 20 triệu người nhờ có các chính sách DS-KHHGD phù hợp. Cơ cấu dân số thay đổi tích cực, số lượng và tỷ trọng dân số phụ thuộc giảm, dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh. Nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007; chất lượng dân số được cải thiện; tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong ở trẻ em giảm hai phần ba, tỷ số tử vong mẹ giảm ba phần tư so với năm 1990.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục DS-KHHGD (Bộ Y tế) Nguyễn Thị Ngọc Lan, với các nội dung của chủ đề Ngày Dân số thế giới, ngành dân số sẽ triển khai nhiều hoạt động truyền thông như: tổ chức hội nghị, hội thảo, mít-tinh, cổ động diễu hành, phát tờ rơi, treo pa-nô, áp-phích với nội dung tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo sẽ tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tới cấp huyện, xã, buôn, làng, ấp... nhằm giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện công tác DS-KHHGD, nuôi dạy con, phát triển kinh tế hộ gia đình tốt. Lòng ghép hoạt động truyền thông trong các sinh hoạt văn hóa, hoạt động của buôn làng để người dân hiểu và tự nguyện thực hiện KHHGD. Mặt khác, ưu tiên tuyên truyền về các vấn đề đang đặt ra đối với công tác DS và phát triển; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, mất cân bằng giới tính khi sinh, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tư vấn và chăm sóc sức khỏe trước hôn nhân...

Đáng chú ý, tăng cường tuyên truyền và bảo đảm việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGD cho phụ nữ, trẻ em gái trong điều kiện thiên tai, nhất là khi dịch Covid-19 đang diễn ra. Tuyên truyền giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; thực thi các luật: bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình. Tăng cường truyền thông nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội. Giáo dục kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện, chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ thể chất và trí tuệ là điều cần thiết cho sự phát triển bền vững.

**019. MINH THỊNH/ Bí thư huyện Mường Nhé (Điện Biên) ra kết luận nửa vờ:
14 giáo viên “mắc kẹt”// Giáo Dục và Thời Đại.- Số 182.- Ngày 30/7/2020 - Tr.8**

Đủ điều kiện để chuyển vùng công tác, có nguyện vọng chính đáng, song 14 giáo viên của huyện Mường Nhé đang rơi vào tình trạng đi không được, ở

chẳng xong. Nguyên nhân xuất phát từ một kết luận “nửa vời” của ông Nguyễn Quang Hưng - Bí thư huyện ủy Mường Nhé.

"Đi mắc núi, về vương sông"

Sau nhiều đêm trăn trở trước quyết định đi hay ở, ngày 25/5/2020 chị Bùi Thị Sơn (xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) trú tại tổ dân cư số 1 trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên quyết định viết đơn xin **chuyển công tác**.

Chị Sơn công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ, huyện Mường Nhé. Vào công tác trong ngành Giáo dục huyện Mường Nhé từ ngày thành lập huyện (năm 2002), chị Sơn là một trong những người tình nguyện xin vào Mường Nhé công tác, đến nay đã được 14 năm.

Chị Sơn sống, công tác ở huyện Mường Nhé. Còn chồng chị và hai con nhỏ (cháu lớn học lớp 9, cháu nhỏ học lớp 2) sống ngoài thành phố Điện Biên Phủ (cách huyện lỵ Mường Nhé 200km). Trong khi chồng chị là lái xe, thường xuyên công tác xa nhà nên phải gửi hai cháu cho ông bà chăm sóc, dạy dỗ. Cũng bởi không có điều kiện chăm sóc con, trong khi bố mẹ cả hai bên gia đình đã già yếu, chị Sơn quyết định xin chuyển vùng. Chị thiết tha sớm được về gần gia đình, để có điều kiện chăm sóc và giáo dục hai con nhỏ, bù đắp khoảng thời gian xa cách trước đây.

Cùng đợt này có 13 giáo viên khác ở huyện Mường Nhé, hoàn cảnh tương tự cũng nộp đơn xin chuyển công tác theo nguyện vọng. Những tưởng cứ đủ điều kiện về thời gian công tác, thời gian cống hiến theo quy định là sẽ được đáp ứng. Thế nhưng, họ đã "mắc kẹt" bởi một quyết định "nửa vời" của tân Bí thư Huyện ủy Mường Nhé - Nguyễn Quang Hưng.

Ngày 23/6/2020, vị Bí thư này đã ban hành Thông báo số 460-TB/HU kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy về công tác cán bộ, công tác đảng viên.

Mục 4 của kết luận trên nêu rõ: "Về việc chuyển vùng và tiếp nhận công chức, viên chức: Giao Ban tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp UBND huyện rà soát tổng thể biên chế toàn huyện, căn cứ đề án vị trí việc làm của huyện để báo cáo và tham mưu chủ trương cho Ban thường vụ Huyện ủy theo quy định".

Tuy nhiên, khi nào sẽ tiến hành rà soát (?); rà soát đến khi nào (?) và bao giờ mới nhất trí cho giáo viên chuyển vùng thì kết luận trên không đề cập đến. Nghĩa là những con người cả chục năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nơi cực Tây Bắc của Tổ quốc này lại tiếp tục chờ đợi... Còn chờ đến bao giờ thì chỉ Bí thư huyện ủy mới biết (?).

Vô tình hay hữu ý gây khó?

Ngày 10/7, Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé có Tờ trình số 712/TTr-PGDĐT về việc đề nghị xét chuyển vùng đối với viên chức năm 2020 gửi UBND huyện Mường Nhé. Cơ sở để Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé đề nghị là: Luật Viên chức 2010; Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Công văn số 1292/SNV-TCBC&TCPCP ngày 29/8/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc cán bộ, công chức, viên chức liên hệ chuyển công tác.

Theo nội dung Công văn số 1292, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đề nghị Sở GD&ĐT, các huyện, thị xã, thành phố và các trường chuyên nghiệp thuộc tỉnh khi xem xét cho giáo viên đi liên hệ chuyển vùng nội tỉnh và chuyên công tác ra ngoài tỉnh phải thực hiện nội dung sau: "Những cá nhân được cơ sở quản lý trực tiếp xem xét, đề xuất đến cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên báo cáo Sở Nội vụ xem xét, cho phép viên chức giáo viên được liên hệ công tác trong khoảng thời gian giữa hai kỳ học của năm học và trong kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm học".

Quy định là thế, nhưng những giáo viên ở huyện Mường Nhé vẫn chưa được chuyển công tác theo nguyện vọng chỉ bởi một lý do chẳng hề liên quan, đó là: "Chuẩn bị cho Đại hội" Đảng bộ huyện (?).

"Thực ra việc tuyển dụng, luân chuyển là việc thường xuyên. Nhưng Bí thư huyện ủy không cho chuyển. Đồng chí ấy bảo sau Đại hội đảng mới cho chuyển. Còn việc chuyển đi hay không đó là nguyện vọng của người ta. Người ta có nguyện vọng chuyển là chính đáng. Việc này chẳng liên quan gì đến Đại hội. Chúng tôi thường vẫn xét duyệt cả năm luôn vì liên hệ có phải 1, 2 tháng là xong đâu. Có người còn mất vài năm mới xin được đến chỗ mới cơ mà", một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên chia sẻ.

"Trước đây, sau khi tổng hợp danh sách, chúng tôi sẽ tổ chức họp, xét nguyện vọng của cán bộ, giáo viên. Sau đó, chúng tôi thông qua Phòng Nội vụ huyện. Họ sẽ trình lên UBND huyện. Xét thấy nguyện vọng chính đáng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì UBND huyện sẽ ký duyệt.

Tiếp đó, UBND huyện sẽ trình Sở Nội vụ. Sở Nội vụ sẽ cấp cho cán bộ, giáo viên đó một giấy giới thiệu đi liên hệ công tác ở nơi mà người ta muốn đến. Nơi muốn đến có một công văn tiếp nhận thì họ mang lên Sở Nội vụ. Sở sẽ ra quyết định đồng ý cho chuyển công tác đối với cá nhân họ, kèm theo đề nghị cơ quan mới chi trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, viên chức theo quy định của nhà nước từ thời điểm đó. Cơ quan cũ sẽ có giấy thôi trả lương cho cán bộ, viên chức từ thời điểm nói trên", một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé cho biết.

"Những người trong danh sách xin chuyển thì họ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được đi. Trong số đó chủ yếu là xin ra thành phố. Số còn lại thì xin đi Thanh Hóa, Thái Bình... Có người làm đơn từ tháng 3, đến bây giờ vẫn không cho người ta đi thì bao nhiêu cơ hội của người ta bị lỡ mất rồi còn gì nữa (?)", lãnh đạo trên chia sẻ.

Theo nguồn tin mà chúng tôi có được thì cơ quan chuyên môn của huyện Mường Nhé đã họp xét, UBND huyện cũng nhất trí cho các cán bộ, giáo viên chuyển vùng theo nguyện vọng. Tuy nhiên, UBND huyện không thể trình lên Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định bởi đang vướng Thông báo "nửa vời" số 460 của Ban Thường vụ huyện ủy Mường Nhé.

020. Phương Linh/ Phát triển phong trào TDTT trong trường học// Báo Thể Thao.- Số 58.- Ngày 21/7/2020 - Tr.7

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Mường Nhé còn quan tâm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao

(TDTT) trong các trường học. Từ đó, góp phần nâng cao thể lực, tạo nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh để học sinh phát triển toàn diện cả về đức - trí - thể - mỹ.

Nằm ở trung tâm huyện lỵ Mường Nhé, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Mường Nhé được biết đến là “cái nôi” đào tạo, tạo nguồn phát triển vận động viên của huyện, phong trào TDTT nhà trường phát triển khá toàn diện với nhiều môn thể thao thể mạnh (bóng chuyền, điền kinh, nhảy xa...). Đây cũng là những môn đạt thành tích cao trong các kỳ Hội khỏe Phù Đổng hay các hội thi do ngành tổ chức. Thầy giáo Trần Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để học sinh có những hoạt động lý thú, bổ ích sau những giờ học căng thẳng, nhà trường luôn tạo điều kiện để học sinh phát triển thể lực, nhất là thúc đẩy các phong trào TDTT. Với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng của ngành, nhà trường đã được đầu tư các hạng mục: Sân bóng chuyền, hồ nhảy cao, nhảy xa... với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ (bóng đá, bóng chuyền...) để các em luyện tập, rèn luyện sức khỏe. Giúp phong trào TDTT trong học sinh phát triển, nhà trường thường xuyên tổ chức các giải thể thao vào dịp kỷ niệm hay các ngày lễ lớn, như: Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)... Qua việc tổ chức và tham gia các hoạt động TDTT góp phần phát triển thể chất, khả năng sáng tạo cho học sinh.

“Để rèn luyện thể chất, sức khỏe cùng với các bạn trong trường, em tham gia rất nhiều môn thể thao, nhưng bóng chuyền là môn em yêu thích hơn cả. Bởi đây không chỉ là bộ môn giúp em rèn luyện thể lực, sức bền, khả năng phán đoán, phản ứng nhanh mà còn giúp em giải trí, giảm stress sau những giờ học căng thẳng. Sau nhiều năm luyện tập, tham gia các giải đấu, em và các bạn đã đạt được nhiều thành tích; góp phần cổ vũ và duy trì phong trào TDTT của nhà trường” - Em Tòng Thị Kim Ngân, học sinh lớp 9D1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS Mường Nhé chia sẻ.

Hiện ngành GD&ĐT huyện Mường Nhé có 26 trường học với 10.321 học sinh. Bên cạnh nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, ngành GD&ĐT huyện đã và đang phối hợp với các cấp, các ngành chú trọng phát triển phong trào TDTT trong trường học. Thầy giáo Phạm Thiết Chùy, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mường Nhé cho biết: Thực tiễn cho thấy, các hoạt động TDTT là yếu tố tiên quyết góp phần nâng cao thể chất, tư duy sáng tạo cho học sinh, nhất là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, thể thao trường học không chỉ là điều kiện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà hơn nữa còn góp phần rèn luyện nhân cách, đạo đức, ý chí, kỷ luật và lối sống lành mạnh cho học sinh. Ngoài chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp học, ngành GD&ĐT huyện chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập, công trình thể thao, dụng cụ tập luyện thi đấu thể thao theo hướng kiên cố, phù hợp với điều kiện thực tiễn (25/26 trường THCS và tiểu học có sân dành cho giảng dạy môn thể dục, phát triển TDTT; 26/26 trường học có bộ dụng cụ phục vụ hoạt động thể chất...). Ngoài ra, hiện 100% trường học tổ chức giảng dạy các môn thể thao (trong thời gian chính khóa và ngoài giờ học); 100% giáo viên thể chất của huyện đều được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ các môn thể thao chuyên sâu.

Để tạo sự gắn kết, giao lưu, học hỏi giữa các trường vùng cao, đã thành thông lệ cứ 2 năm/lần huyện Mường Nhé lại tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, thu hút hàng nghìn

vận động viên là học sinh các khối tiểu học, THCS, THPT tham gia với nhiều bộ môn: Đẩy gậy, cầu lông, cờ vua, điền kinh... Ngày hội không chỉ giúp học sinh vùng cao rèn luyện sức khỏe, bộc lộ năng khiếu mà còn rèn luyện cho các em tinh thần thể thao trung thực, cầu tiến, hình thành nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh, bổ ích phục vụ đắc lực cho việc học tập, bồi dưỡng kiến thức. Đồng thời, tìm kiếm và phát hiện những tài năng TDTT, góp phần thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của huyện Mường Nhé nói riêng, của tỉnh nói chung.

021. Minh Thịnh - Huệ Trang/ Chuyện người hiến đất xây trường ở Nậm Pồ// Giáo dục và Thời đại.- Số 166.- Ngày 11/7/2020 - Tr.14&15

Ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, ai ai cũng biết anh Hoàng A Kỳ (SN 1973), dân tộc Mông với nghĩa cử cao đẹp, hiến đất xây trường

Cho dù, 2ha đất của gia đình sản xuất quanh năm, mang lại thu nhập ổn định, song thấu hiểu khó khăn của học sinh, anh đã tặng để xây trường với chỉ một mong ước “để các con có cái chữ”.

Xin từ cái nhà vệ sinh...

Đến nay, đã tròn 7 năm kể từ khi huyện Nậm Pồ được thành lập. Ngàn ấy thời gian đã trôi qua, song Nậm Pồ hôm nay vẫn gần như "xuất phát điểm" ngày nào. Từ trung tâm huyện lỵ, với tay có thể đã tới nước bạn Lào. Còn về thành phố Điện Biên Phủ cũng phải mất nửa ngày với ngót nghét 150km. Mỗi năm vài lần đến miền biên viễn xa xôi này, tôi dường như có cảm nhận rõ về mỗi tác đất, mỗi con người nơi địa đầu Tổ quốc. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn đã không ngừng nỗ lực vươn lên, song khó khăn thì vẫn luôn hiện hữu.

Chẳng nói đâu xa, con đường đất đỏ, từ "khu kinh tế" Nà Hỳ dẫn về "trung tâm hành chính" của huyện chỉ chít ổ voi, ổ gà, với những viên đá lớn như cái bát, bụi mù đất đỏ, xóc lộn ruột đã phần nào nói được gian nan của mảnh đất này.

Gọi là "khu hành chính" cho sang, chứ thực ra cũng chẳng có gì. Một dãy nhà cấp 4 tạm bợ được dựng lên từ ngày thành lập, là nơi để cho hàng trăm cán bộ ở đây sống, sinh hoạt và làm việc. Chỉ hơn chục cái bóng đèn cao áp được thắp lên ở hai trục đường chính được làm bằng bê tông là có thể "sáng cả huyện".

Trưởng phòng GD&ĐT Nguyễn Xuân Thuận, vuốt mắt mồ hôi vừa từ bản trở về. Ông Thuận cho biết, vừa rời ngành GD-ĐT huyện đón những đoàn hảo tâm từ khắp mọi miền lên chung tay góp sức, động viên, hỗ trợ cho trò nghèo vượt khó. Thế nhưng cũng chẳng "thấm" vào đâu. Các nhà hảo tâm đến trao tặng những suất quà như: Hộp bánh, gói kẹo, tấm quần, miếng áo... cũng chỉ là "con cá". Nhưng trò nghèo nơi đây họ lại cần cái "cần câu".

Ông Thuận chia sẻ: Huyện chúng tôi có tổng số 43 trường học, trong đó có 23 trường bán trú với tổng số 779 lớp học, 19.679 học sinh. Trong số đó thì có tới 13.173 học sinh bán trú. Do mới thành lập nên cơ sở vật chất trường lớp học và các công trình phụ trợ còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là nơi ăn, chốn ở, nơi sinh hoạt, nhà vệ sinh chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Nậm Pồ hiện chỉ có 535 nhà vệ sinh. Nhiều trường như Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) THCS Nà Búng, THCS Nà Khoa, THCS Phìn Hồ, Tiểu học Na Cô Sa, Tiểu học Nà Búng, mỗi trường có khoảng 1.000 học sinh, song chỉ có từ 8 - 10 phòng vệ sinh tạm. 36/40 đơn vị trường học trong huyện có nhu cầu cần bổ sung 406 gian nhà vệ sinh với chi phí ước tính khoảng hơn 6 tỷ đồng.

"Từ thực tế trên, huyện Nậm Pồ chúng tôi đang lên phương án kêu gọi các tổ chức từ thiện, tổ chức xã hội chung tay huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư bổ sung cho những trường còn thiếu. Nói thì nghe có vẻ hơi "tế nhị" khi phải đi xin kinh phí để làm từ cái nhà vệ sinh, nhưng không kêu gọi thì chẳng lẽ lại cứ ngồi để trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước mãi!?"

Phải học cái chữ

Chúng tôi có dịp gặp anh Hoàng A Ký (ở bản Nậm Nhừ, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ), người dân tộc Mông. Anh Ký vóc dáng người nhỏ, ăn mặc đơn giản, nhưng khi trò chuyện, đôi mắt sáng cùng giọng nói lanh lợi của anh đã gây thiện cảm cho bất kỳ ai gặp anh lần đầu. Khi được hỏi về chuyện hiến 2 ha đất để làm trường học, anh Ký chia sẻ: "Mình tự hào khi được nuôi lớn, trưởng thành trên mảnh đất quê hương nên giờ cuộc sống đã cơ bản ổn định rồi thì mình muốn góp một công sức nhỏ bé để chung tay xây dựng bản mình, xã mình văn minh giàu đẹp, như vậy thì đất nước chúng ta mới giàu đẹp".

Ít ai nghĩ rằng, đằng sau dáng vẻ của một người đàn ông dân tộc Mông, quanh năm chân lấm, tay bùn lại là một ý chí lớn, một tinh thần tự nguyện lớn lao vì cộng đồng đến vậy. Nói xong anh dẫn chúng tôi đi thăm khu đất anh hiến để làm trường học.

Gia đình anh Hoàng A Ký vốn thuần nông, do vậy đất đai là tài sản quý giá, trong khi đó, nhà lại đông con cháu nhưng với tinh thần hiến đất xây trường học là đầu tư cho nhiều thế hệ con em đồng bào dân tộc thiểu số trong xã được học cái chữ để lập thân, lập nghiệp nên gia đình anh đã hiến 2 ha đất nương để cho xã làm trường học.

Anh Ký tâm sự: "Nhìn mấy đứa trẻ đi học xa mình thương lắm, cái thời của mình học ít con chữ, nên chỉ làm nương, làm ruộng, bây giờ con cháu mình thì khác, phải học cái chữ đến nơi đến chốn, thế mới làm ăn, phát triển kinh tế giỏi được. Được hiến đất để làm trường học cho con cháu mình, đồng bào mình, mình thấy rất vui đấy. Mai đây, cái nương cũ của nhà mình sẽ là trường học của xã, nhà mình lại gần trường, hàng ngày sẽ được nghe bọn trẻ đi học, vui đùa. Nghĩ thế, mình vui lắm".

Nói xong anh Ký cười trong niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhưng có lẽ không chỉ riêng một mình anh Ký thấy vui như vậy. Cô Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Nhừ cũng phấn khởi chia sẻ: "Trường chúng tôi được xây dựng từ năm 2001, hiện nay cơ sở vật chất đã xuống cấp, không còn đáp ứng được nhu cầu dạy và học của thầy trò nhà trường.

Mặt khác, khuôn viên nhà trường chật hẹp, không có sân chơi, bãi tập cho học sinh, cũng khó để tổ chức các hoạt động ngoài giờ để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Được đầu tư xây trường mới, nhưng lại không có quỹ đất, nay có gia đình anh Ký hiến đất, thầy cô và học sinh nhà trường vui lắm, phấn khởi lắm".

Để các con không phải vượt núi, băng rừng

Nậm Nhừ là xã đặc biệt khó khăn của huyện Nậm Pồ. Xã còn thiếu nhiều cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, bản, đường giao thông nông thôn. Do vậy, rất cần sự chung tay, góp sức của nhân dân, nhất là cần người dân hiến đất trong điều kiện quỹ đất của xã chật hẹp. Từ khi huyện được thành lập (tháng 6/2013) đến nay, do điều kiện khó khăn, có tới 4/15 xã trên địa bàn chưa xây dựng được trường cho các em, trong đó có xã Nậm Nhừ.

Các thầy cô giáo cũng như cán bộ lãnh đạo phòng rất trăn trở khi thiếu các điểm trường khiến con em đồng bào dân tộc thiểu số phải học nhờ trên địa bàn xã khác. Các em ở xã Nậm Nhừ phải đi bộ từ 20 - 30km đường rừng để thỏa giấc mơ con chữ."

Mặc dù, các cấp, ngành địa phương đều có đề án xây dựng lớp học, trường học gần khu dân cư cho các em, tuy nhiên do chưa có kinh phí, cũng như việc tìm được mặt bằng là một bài toán lớn. Cả địa bàn xã Nậm Nhừ để tìm được từ 1 - 2ha đất là cực kỳ khó", Trưởng phòng GD&ĐT Nguyễn Xuân Thuận hướng ánh mắt vào núi đồi xa xăm nói.

Thấu hiểu điều đó, cùng với mong mỏi của bà con nhân dân, các bậc phụ huynh có con đi học xa vất vả, thầy Thuận đã đi đến nhiều bản làng trên địa bàn huyện để khảo sát, động viên bà con cùng chia sẻ quỹ đất để hiến đất xây trường học cho con em mình. Như sự kết nối kỳ diệu, câu chuyện của thầy Thuận khiến anh Ký trời dậy mong muốn hiến đất xây trường học, là nơi để cho các em học thỏa giấc mơ đắm chìm vào con chữ trên vùng đất quê hương.

Chỉ sau 2 ngày gặp gỡ, anh Ký đã đến gặp thầy Thuận và chia sẻ mong muốn hiến đất xây trường học cho con em vùng cao. "Tấm lòng hiến đất xây trường của anh Ký rất đáng biểu dương, bởi ở vùng đất khó khăn này, sức mạnh lòng dân là điều không gì quý giá hơn" - thầy Thuận nói với giọng đầy cảm kích. Tính đến nay đã gần 1 năm vận động bà con, xây dựng đường đi, san lấp mặt bằng, điểm trường Tiểu học xã Nậm Nhừ đã thấp thoáng trong núi đồi xanh tươi với diện tích 1ha, đủ xây dựng hơn 20 lớp học cho 400 em học sinh tiểu học trên địa bàn xã, dự kiến khai giảng năm học mới vào tháng 9/2020.

Dự kiến năm học 2021 - 2022, Trường THCS xã Nậm Nhừ cũng sẽ được xây dựng trên diện tích 8.000 m² để phục vụ cho 300 em học sinh với khoảng 15 lớp học. Chúng tôi tin rằng, xã Nậm Nhừ ngày mai sẽ đổi thay từng ngày từng giờ khi hệ thống đường sá, trường học, trạm điện... sẽ bừng sáng trên mảnh đất vùng cao cần cỗi.